



เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง สำรวจพื้นที่ที่ไม่สามารถหาผู้ออกแบบและควบคุมงาน ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งอนุมัติโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมส่งแนวทางการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยแบ่งเป็น ๗ กิจกรรม โดยกิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล และพัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

ในการนี้ การดำเนินกิจกรรมที่ ๒ สร้างพื้นที่เรียนรู้ฯ เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการชุดปรับปรุงแบบแปลนตามรูปแบบโคก หนอง นา จากการดำเนินการในพื้นที่บางพื้นที่ประสบปัญหาไม่ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนช่างผู้มีความรู้ช่วยออกแบบและควบคุมงานจากหน่วยงานในพื้นที่ ด้วยระเบียบว่าด้วยกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๗ ได้กำหนดว่า “ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดำเนินการเป็นระยะ ๆ อันจำเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐอื่น ตามได้ที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยของรัฐที่ผู้นั้นสังกัด แล้วแต่กรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ความชำนาญหลายด้านจะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ ผู้ควบคุมงานควรมีคุณสมบัติตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ” จึงทำให้ขับเคลื่อนงานได้ยาก ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง ให้อำเภอดำเนินการสำรวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาดังกล่าว ดังนี้

๑. รวบรวมและจัดส่งหนังสือหลักฐานการตอบกลับไม่สนับสนุนการเป็นผู้ออกแบบ หรือเป็นผู้ควบคุมงานของหน่วยงานที่สำนักพัฒนาชุมชนอำเภอขอรับการสนับสนุน จัดส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น. ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ darkofangel_zero@live.com

๒. รายงานผลพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของการออกแบบ หรือควบคุมงานผ่านระบบรายงาน Google Sheet ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ โดยกำหนดให้รายงานแล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ภายในเวลา ๑๑.๐๐ น.

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจตุพล ศรีดำ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช



สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
โทร ๐ ๗๕๓๕ ๖๕๔๓
โทรสาร ๐ ๗๕๓๔ ๒๓๔๐

เศรษฐกิจรากฐานมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for good